

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- สก๊อปหน้า๑ ป่าไม้..ถูกไฟกลืน เปิดแนวรบพืนฟู (ไทยรัฐ ๒๖ มี.ค. ๖๗ หน้า ๓,๗)
- ล่าระทึกไม้เถื่อนเหิมยิง จนท.เจ็บ (ไทยรัฐ ๒๖ มี.ค. ๖๗ หน้า ๓,๖)
- ‘ชีวะภาพ’ ล่าออกพ้อป่าหาย ๓ แสนไร่ (มติชน ๒๕ มี.ค. ๖๗ หน้า ๑,๑๔)

สื่อออนไลน์

- ป่าไม้..ถูกไฟกลืน เปิดแนวรบพืนฟู (ไทยรัฐ ๒๖ มี.ค. ๖๗)
www.thairath.co.th/news/local/northeast/2773257
- ธรรมนัส ยันไร่แนวคิคมอบที่ดินแนวกันชน-สว.ประพันธ์ อัด สมบัติรัฐทำไม่ถูกมันร้อน (ไทยรัฐ ๒๕ มี.ค. ๖๗)
www.thairath.co.th/news/politic/2773394
- บอร์ด รพท.เคาะซื้อรถตรวจทางกว่า ๒๗๙ ล้านบาท ไฟเขียวขยายสัญญา ๓-๒ “ไทย-จีน” สร้างอุโมงค์คลอง
ไผ่ ลำตะคอง (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๖ มี.ค. ๖๗)
<https://mgronline.com/business/detail/9670000026473>
- ผู้ว่าฯแพร่สั่งบุกจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อำเภอวังทองของกลางมูลค่ารวมเกือบ
๒ ล้าน (บ้านเมือง ๒๕ มี.ค. ๖๗) www.banmuang.co.th/news/politic/374649



สก๊อป หน้า 1

แนวยาว กินพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอภูเขียว แก้งคร้อ เมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งยังเป็น “ป่าต้นน้ำ” สายหลักของภาคอีสานถือต้นน้ำแม่น้ำชี แม่น้ำลำปะทาว แม่น้ำน้อยใหญ่อีกมาก

ลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา ท่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าดิบฝน จัดอยู่ในภูมิภาคผืนเมืองร้อนมี 8 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝน เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน และช่วง ฤดูหนาว จะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปี

ที่ผ่านมาตลอดแนวเทือกเขาภูแลนคา ได้มีการแบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ประกอบไปด้วย... อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาคลีโตน เขตป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน นี่คือ “ผืนป่า”...ที่เป็นมากกว่าป่า แต่คือแหล่งที่อยู่ หากิน

เปรียบเป็น...ซูปเปอร์มาร์เกตชุมชนขนาดใหญ่ ที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชน

แน่นอนว่า...เมื่อมีการใช้ประโยชน์ ปัญหาต่างๆก็ตามมา โดยเฉพาะการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และดูแลแหล่งอาหารของบางคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีความพยายามที่จะบริหารจัดการผืนป่าแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

สาเหตุหนึ่งก็คือ การบุกรุกหาผลประโยชน์ของ “นายทุน” และ “นายพรานป่า” ที่เข้ามาล่าสัตว์ ทำให้เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ป่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2559

จนนำมาซึ่งการ “ห้าม” ใช้พื้นที่ป่าจากหน่วยงานภาครัฐ...

ไฟป่าครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้ผืนป่าจำนวนเกือบ 3,000 ไร่ รวมถึงการเกิดมลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละออง คาร์บอน เติมนบริเวณพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เช่น เกิดอาการแสบ คัดจมูก น้ำฝนใช้ไม่ได้

ถัดมาไม่กี่ปี...วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ป่าภูหลวง เทือกเขาภูแลนคา บริเวณตำบลธาตุทอง ก็เกิดไฟป่าขึ้นซ้ำอีกครั้ง ว่ากันว่าความรุนแรงไม่น้อยกว่ากัน ต้นไม้ล้มใหญ่ตาย เสียหายไปมากกว่า 1,300 ไร่

เงื่อนปัญหาสำคัญกรณีการห้ามใช้พื้นที่ป่าจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยว่าพื้นที่ป่าภูหลวงเป็นส่วนหนึ่งในป่าที่ต้องอนุรักษ์ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ



ป่าไม้...ถูกไฟกลืน เปิดแนวรบฟื้นฟู

และมีการห้ามประชาชนเข้ามาบุกรุก หรือผลประโยชน์ในพื้นที่ป่า...ทว่าบ้านตาคลีทอง หมู่ที่ 6 และบ้านตาคลีทอง หมู่ที่ 12 ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าผืนนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากินเพื่อการดำรงชีวิต แต่ด้วยข้อกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคนในพื้นที่ โขคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่ามหาวัน ทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวคลี่คลายยุติลง

คนในชุมชนจึงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการกำหนดช่วงเวลาในการงดหรือห้ามเข้าไปหาของป่า เช่น หน่อไม้เห็ดนานาชนิดของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ผืนป่าได้ฟื้นฟูตัวเอง

โดยมีการตั้งด่านตรวจจุดสกัด ของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี

สรawat พันสาง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขียว กรมป่าไม้ หรือ “พี่เต่า” หนุ่มผู้พิทักษ์ไพร่ภูแลนคาชาวบ้านตาคลีทองที่เกิดมาพร้อมกับผืนป่าภูหลวงที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางด้านชีวภาพแห่งนี้ เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นเข้ามาทำงานอาสา

พิทักษ์ผืนป่าเมื่อปี 2548

ทำร่วมกับเพื่อนๆชาวบ้าน พบว่า งานพิทักษ์ที่เริ่มเป็นทางที่ต้องการ และรักษะ จึงเริ่มต้นทำงานอาสาพิทักษ์แบบเต็มตัวและสมัครเข้าสอบเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าของกรมป่าไม้ จนได้บรรจุ...เข้าทำงานในพื้นที่

สภาพผืนป่าภูหลวง และป่าในแนวเทือกเขาภูแลนคา ก่อนปี 2559 ที่ จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ มีสภาพเป็นป่าดงดิบขนาดเล็กๆเป็นจุดๆ เข้าไปใน ป่าจะไม่โดนแดดเลย มีความชื้น อุดมสมบูรณ์ พอเกิดไฟป่า ทำให้พื้นที่ ดิบเหล่านั้น เหลือเพียงเศษซากแห่งเข้าถ่านเท่านั้น...เห็นภาพป่าในความ ทรงจำแบบนี้เราถึงกับช็อก

ไปพบอ. บุญโยธา รองปลัด รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบล ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บอกว่า เครือข่ายชาวบ้านชุมชนของพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล เป็นพลังสำคัญให้มีการลุกขึ้นมาปลูกป่าฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

แต่การทำงานจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางการ ขับเคลื่อนร่วมกันในทุกๆภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการและดูแลรักษาป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แต่ที่ ผ่านมาไม่ได้มีการร่วมวางแผน ร่วมกันออกแบบ กำหนดเป้าหมายทิศทาง... อย่างเป็นระบบ

ทำให้การทำงานเรื่องนี้ยังไม่ถึงเป้าประสงค์ จึงได้มีการทำบันทึก ข้อตกลงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบๆป่าภูหลวง เทือกเขา ภูแลนคา ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนร่วมกัน

“วางระบบน้ำบนแนวกันไฟเชื่อมโยงให้เกิดระบบน้ำบนภูเขา” คือ อวูอูสำคัญสู่ไฟป่า

เมื่อเราสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ำจากร่องเขา เกิดเป็นสระกักเก็บ น้ำขนาดใหญ่เป็นจุดๆ ตามแนวร่องเขาเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนให้มา รวมกันไว้เป็น “แหล่งน้ำต้นทุน” ปัจจุบันมี 4 แหล่ง และมีบ่ออยู่ 5 บ่อ คิดตั้ง ถึง 1,000 ลิตร พร้อมวางแผนท่อน้ำเป็นจุดๆ...มีระยะการกระจายน้ำครอบคลุม 1-2 กิโลเมตร

เมื่อก่อนมีปัญหาว่าน้ำจากด้านล่างเข้าไปดับไฟด้วยระยะทางที่ไกล ทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์จึงมีการจัดวางถังกักเก็บน้ำกระจายออกไปเพื่อย่น ระยะทางการลำเลียงน้ำขึ้นมา พร้อมกับสร้างท่อน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง...กระจาย อยู่ทั้งแนวป่าด้านนอกและป่าชั้นในมากกว่า 30 ถัง ทำให้มีน้ำในการจัดการ กับไฟป่าเพิ่มขึ้น

ขณะที่แนวป่าชั้นในหรือป่าโชนที่ยังคงมีความชื้นสมบูรณ์อยู่ก็วาง

แนวส่งน้ำด้วยท่อพีอีเข้าไปและติดตั้งสปริงเกอร์กระจายน้ำ พบว่าเป็นวิธีการ ที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมาก แก้ปัญหาแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อผืนป่า ที่ค่อนข้างใหญ่มาก...ใช้คนน้อยรวดเร็ว บล็อกโชนป่าดิบอุดมสมบูรณ์ที่มีราว 821 ไร่ได้พอดี

นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดกระจายน้ำหรือสถานีเติมน้ำใส่รถดับเพลิง...อุปกรณ์ ขนถ่ายน้ำอีก 6 สถานี โดยใช้ระบบกักน้ำถ่ายน้ำจากแหล่งน้ำบ่อกักเก็บ น้ำต้นทุนจากที่สูงลงมายังที่ต่ำและตรวจสอบระดับน้ำอยู่เสมอ

ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม นายเทศมนตรีตำบลธาตุทอง บอกว่า ความ สำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากการประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เกิดการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน...ทำงานภายใต้กรอบแนวทางเดียวกัน

ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องป่าเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับแผนงาน เร่งด่วนเรื่องการพัฒนาคน อบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ...สามารถเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ดร.นิสา รัตนดิถ ฤกษ์เกิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน สุข ภาวะชุมชน สสส. ย้ำว่า เราสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการฯผ่าน กระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้และนำไปสู่การสร้าง การเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดการทรัพยากรและฟื้นฟูป่าภูหลวง ฟื้นฟูป่าไปที่ สักยภาพ...“เครือข่ายชุมชน”

บูรณาการการทำงานในพื้นที่ พัฒนา...ยกระดับขีดความสามารถ ของเทศบาลตำบลธาตุทองให้เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” ให้สามารถแก้ไขปัญหา จัดการความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

“เทือกเขาภูแลนคาโมเดล”...สู่ไฟป่าเป็นอีกตัวอย่างพลังชุมชนที่ เข้มแข็งยั่งยืนจับต้องได้.

“วางระบบน้ำบนแนวกันไฟเชื่อมโยงให้เกิด ระบบน้ำบนภูเขา” คืออวูอูสำคัญสู่ไฟป่า เมื่อ เราสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ำจากร่องเขา เกิดเป็นสระกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นจุดๆตาม แนวร่องเขาเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนให้มา รวมกันไว้เป็น “แหล่งน้ำต้นทุน” ปัจจุบันมี 4 แหล่งและมีบ่ออยู่ 5 บ่อ คิดตั้งถึง 1,000 ลิตร

ล่าระทึกไม้เถื่อน เหมียงจนท.จับ

หนีข้ามจังหวัด จนท.ควมไล่ ไม่ยอมจำนน! 'ของกลางอีก'

จนท.ป่าไม้ควมกระบะไล่ล่า
ระทึกรถบรรทุก 6 ล้อขนไม้เถื่อน
ซึ่งหนีข้ามจังหวัดจากแพร่ไป
น่านไม่ยอมจำนน ★ มีต่อหน้า 8

มอดไม้เหมียง รถบรรทุกขนไม้เถื่อนที่หลบหนี ▶
การไล่ล่าของ จนท.ป่าไม้ จาก จ.น่าน ไปจนมุมที่
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ คนขับชักปืนยิงใส่หลังคารถ
เข้าไปถูกนายธงชัย สิ้นใจ (รูปเล็ก) เจ้าหน้าที่ได้รับ
บาดเจ็บ ส่วนคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีไปได้



ล่าระทึก ☆ ต่อจากหน้า 3
ง่าย ๆ ขับเบียด 2 ครั้งจนรถหมุนไปขวางหน้า ชักปืน
ยิงทะลุหลังคาเข้าไปถูกเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 นาย
ต้องควมสู้ยิงตอบโต้สนั่นกลางถนน คนร้ายเห็น
จนท.วิ่งรถหนีไปได้ คั้นท้ายรถพบไม้ชิงชัน
แปรรูป 27 แผ่น ขยายผลเข้าค้นบ้านนายทุนชักลากไม้
รายใหญ่ ยึดเพิ่มไม้ประคูดับไม้ชิงชันแปรรูปอีก
43 แผ่น เจ้าของบ้านอ้างเป็นของลูกเขย ตำรวจอยู่
ระหว่างตามล่าตัว

เหตุการณ์ระทึกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ล่าขบวนการ
ขนไม้เถื่อนจนพลาดท่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บเปิดเผย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 มี.ค. ร.ต.อ.เพชรสยาม
วันละ รอง สว. (สอบสวน) สก.ไฟโทน อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกยิงได้รับ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกับผู้ลักลอบขนไม้
แปรรูปผิดกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดแพร่ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมขยายผล
เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย

ทั้งนี้ เหตุเกิดเมื่อเวลา 01.30 น. เจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ น.ธ. (น้ำสา) ตั้งจุด
ตรวจบริเวณหน้าหน่วยเส้นทางเข้าหมู่บ้านยาบห้วยนา
ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน พบรถบรรทุก 6 ล้อ
มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-6046 แพร่ ลักษณะต้องสงสัย

ขับผ่านด่านเข้าไปในหมู่บ้าน ผ่านไปประมาณ 1 ชม.
ก็ขับออกมาผ่านด่านไป เจ้าหน้าที่ที่สังเกตเห็นกระบะ
ท้ายมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด สงสัยว่าอาจบรรทุกสิ่งของ
ผิดกฎหมาย รีบนำรถกระบะขับออกติดตามไปจนทัน
และส่งสัญญาณให้จอดแต่รถบรรทุกไม่จอด หน้าเข้า
ยังขับเบียดรถของเจ้าหน้าที่แล้วเร่งเครื่องหนีไป

เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
จนข้ามจังหวัดไปทันกันบนถนนทางหลวงหมายเลข
101 บ้านห้วยเก็ด หมู่ 2 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ ถูกรถบรรทุกเบียดเป็นครั้งที่สองจนรถเสียหลัก
หมุนไปขวางหน้ารถบรรทุก ปรากฏว่าคนขับรถ
บรรทุกใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่หลังคารถเจ้าหน้าที่

กระสุนทะลุเข้ามาถูกนายธงชัย สิ้นใจ อายุ 38 ปี พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าที่นั่ง มาในรถเดี่ยวสะบักหลัง นัดได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ ตัดสินใจยิงสวนกลับไปที่กระสุนไม่ถูกคนร้าย แต่รถ บรรทุกถูกยิงยางแตก คนขับต้องทิ้งรถวิ่งหลบหนีไป ตรวจค้นท้ายรถพบไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน 27 แผ่น/เหลี่ยม

นายธงชัย สิ้นใจ เจ้าหน้าที่ตรวจป่าที่ได้รับ บาดเจ็บเล่าว่า ขณะเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดอยู่หน้า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.ธ 3 (น้ำสา) จ.น่าน สังเกตเห็นรถบรรทุกต่างถิ่นทะเบียนจ.แพร่ ขับเข้าไป ในหมู่บ้านเกือบชั่วโมงก็ออกมา มีผ้าใบคลุมท้ายรถ มั่นใจว่าบรรทุกของผิดกฎหมาย ตนกับเจ้าหน้าที่ รวม 3 นายรีบขับรถกระบะออกติดตามไปจนไป ทันกันถูกเบียดครั้งแรกหนีไปได้ ไล่ตามไปจน เข้าเขตอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ถูกเบียดอีกครั้งจนรถหมุน ไปขวางหน้ารถบรรทุก ก่อนจะถูกยิงได้รับบาดเจ็บ แล้วคนร้ายทิ้งรถหลบหนีไปในป่าข้างทาง บริเวณ แพลนท์ปูนบ้านห้วยโรง ต.ไผ่โทน

จากการสอบสวนขยายผลทราบว่าก่อนหน้า นี้รถบรรทุกคันนี้เคยขับผ่านเข้าออกบ้านเลขที่ 70 บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประสานไปยังนายสมเกียรติ อาจสังข์ นอก.ร้องกวาง สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ปทส. เข้าตรวจสอบ มีนายสาคร ปรานสงบ อายุ 50 ปี

เจ้าของบ้าน พาเจ้าหน้าที่ตรวจค้น พบไม้แปรรูป 20 แผ่น/เหลี่ยม ซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านส่วน ในสวนยางพาราพบไม้ชิงชันแปรรูป 21 แผ่น/เหลี่ยม และไม้แปรรูป 2 แผ่น/เหลี่ยม ทั้งหมดเป็น ไม้เถื่อน นายสาครให้การปฏิเสธว่าไม้ดังกล่าวเป็น ของนายปิติ ช้องแก้ว อายุ 42 ปี ลูกเขย ขณะนี้ไม่รู้ว่า อยู่ที่ไหนและไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าหน้าที่ยึดไม้ ทั้งหมดไปตรวจสอบหาที่มา

นายสุวิทย์ ฟูคำ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ป่าไม้ สจป.ธ 3 สาขาแพร่ เผยว่า การเข้าตรวจค้น ครั้งนี้เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ขยายผลจากการไล่ติดตามจับรถบรรทุกขโมยไม้เถื่อน เมื่อคืนที่ผ่านมา ตามแนวทางการสืบสวนในทางลับ ทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านนายทุนชักลากไม้จึง เข้ามาตรวจสอบและตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิต หลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย และรถกระบะ ของราชการได้รับความเสียหายมาก ขณะนี้อยู่ ระหว่างติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ขณะที่นายสมเกียรติ อาจสังข์ นอก.ร้องกวาง เผยว่า ถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางขนส่งของขบวนการ ค้าไม้เถื่อนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสืบสวน ข่าวสารและจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึง มาตรการเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

'ชีวะภาพ'ลาออก พ่อป่าหาย3แสนไร่

ช็อก'ชีวะภาพ ชีวะธรรม'ประกาศ
ลาออกจากราชการ (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

'ชีวะภาพ'

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ว่า เดือนพฤษภาคมนี้ ตนตั้งใจจะลาออกจากราชการ ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความตั้งใจ มีจิตวิญญาณที่รักและห่วงใยในผืนป่าอยู่ คิดว่ายังมีประตูปานอื่นๆ ที่ให้ตนสามารถเข้าไปทำงานทางด้านนี้มากกว่านี้ คิดว่าประตูปานที่จะทำให้ตนสามารถทำงานได้คือ การลงสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ จ.สิงห์บุรี

“ผมเป็นคนที่นี้เป็นคนบางระจัน คนบางระจันเป็นคนกล้าหาญ ซึ่งนอกจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้ว การทำงานด้านนี้ทุกวันนี้ต้องใช้ความกล้าหาญด้วย เพื่อต่อสู้กับขบวนการและกลุ่มทุนที่ไม่หวังดี และคิดจะอุปสมบัติชาติ” นายชีวะภาพกล่าว

เมื่อถามว่า ที่ลาออกนั้นเป็นเพราะผิดหวังกับระบบราชการ โดยเฉพาะของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือไม่ นายชีวะภาพกล่าวว่า คิดว่าศักยภาพหลังจากนี้ของตนยังสามารถทำงานทางด้าน การดูแลปกป้องทรัพยากรป่าไม้ได้อยู่ และจะได้มากกว่านี้ หากไปอยู่ตรงนั้น

นายชีวะภาพกล่าวว่า จากสถานการณ์ป่าไม้ ล่าสุด ที่วิเคราะห์โดยการแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2566 พบว่าป่าไม้ลดลง 3 แสนไร่เศษๆ ภายในเวลา 1 ปี

เป็นตัวบ่งบอกว่ามีการบุกรุกป่าสมบูรณ์โดยเฉพาะไม่หยุด และจะน่าตกใจกว่านั้น หากได้เฉลี่ยออกมาแล้วพบว่าในจำนวน 3 แสนกว่าไร่ที่หายไปเป็นเวลา 1 ปีนั้น ป่าบ้านเราหายไปเดือนละ 30,000 ไร่ หรือถ้าคิดเป็นวันก็ตกวันละ 1 พันไร่ หรือประมาณ 200 สนามฟุตบอล อันนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านมาการตรวจสอบโดยเครื่องของคนทำงานมืออาชีพอย่างคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยข้อมูลนี้แสดงให้เห็นทิศทางข้างหน้าว่าจะมีการบุกรุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อถามว่า สาเหตุหลักของการที่ป่าหายไปมากเช่นนี้เป็นเพราะอะไร นายชีวะภาพกล่าวว่า มีทั้งนายทุนและชาวบ้านที่เข้าไปทำลายป่า อีกส่วนหนึ่งการเอาที่ดินไปทำ ส.ป.ก. และ คทช. ซึ่งโครงการนี้โดยหลักการแล้วถือว่าดี ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่ดินทำมาหากินโดยไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่า แต่พวกนี้ก็ยังมีช่องว่างที่ทำให้เจตนาารมณ์ของโครงการเปลี่ยนไป จึงต้องมาทบทวนว่า จะต้องทำอะไร จัดการกับพวกที่พยายามใช้ช่องว่างฉวยผลประโยชน์อย่างไร

เมื่อถามว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติเคยทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ นายชีวะภาพกล่าวว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2560-2561 คนป่าไม้เฮกันมาก เพราะพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมาถึง 3 แสนไร่ สมัยนั้นมีนายอิทธิพร ประยูรสิทธิ เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และส่งต่อให้นายชลธิศ สุรัสวดี เป็นอธิบดีต่อ ขณะนั้นมีคำสั่ง คสช.เป็นแผนแม่บทแห่งชาติเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าด้วย

“เราทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่า เพราะครั้งหนึ่งเราทำได้แล้ว ตอนนั้นจังหวัดที่พื้นที่ป่าเพิ่มมากที่สุดคือ เพชรบูรณ์ รองลงมาคือ ชัยภูมิ และหลังจากนั้นป่าก็ลดลงมาอีก แต่เป็นปีละหลักหมื่น แล้วก็มาช็อกหนักเมื่อปีเดียวลดลง 3 แสนไร่ ตอนนั้นแหละเวลานี้ป่าไม้เหลือประมาณ 101 ล้านไร่แล้ว” นายชีวะภาพกล่าว



📅 26 มี.ค. 2567 05:55 น.

ข่าว > ทิวไทย > ฮีสาน | ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ป่าไม้...ถูกไฟกลืน เปิดแนวรบฟื้นฟู

“เทือกเขาภูแลนคา”...เป็นแนวเขา ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว กินพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอภูเขียว แก้งคร้อ เมืองชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งยังเป็น “ป่าต้นน้ำ” สายหลักของภาคอีสานคือต้นน้ำแม่น้ำชี แม่น้ำลำปะทาว แม่น้ำน้อยใหญ่อีกมาก

ลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าดิบฝน จัดอยู่ในภูมิภาคฝนเมืองร้อนมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝน เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน และช่วง ฤดูหนาว จะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปี

ที่ผ่านมาตลอดแนวเทือกเขาภูแลนคา ได้มีการแบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ประกอบไปด้วย... อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติตาโตน เขตป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน นี่คือ “ผืนป่า”...ที่เป็นมากกว่าป่า แต่คือแหล่งหาอยู่หากิน

เปรียบเป็น...ซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนขนาดใหญ่ ที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชน

แน่นอนว่า...เมื่อมีการใช้ประโยชน์ ปัญหาต่างๆก็ตามมา โดยเฉพาะการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และดูแลแหล่งอาหารของบางคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีความพยายามที่จะบริหารจัดการผืนป่าแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน



สาเหตุหนึ่งก็คือ การบุกรุกหาผลประโยชน์ของ “นายทุน” และ “นายพรานป่า” ที่เข้ามาล่าสัตว์ ทำให้เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ป่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2559

จนนำมาซึ่งการ “ห้าม” ใช้พื้นที่ป่าจากหน่วยงานภาครัฐ...

ไฟป่าครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้ผืนป่าจำนวนเกือบ 3,000 ไร่ รวมถึงการเกิดมลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละออง คาร์บอนไฟ เต็มบริเวณพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เช่น เกิดอาการแสบ คัดจมูก น้ำฝน ใสไม่ได้

ถัดมาไม่กี่ปี...วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ก็เกิดไฟป่าขึ้นซ้ำอีกครั้ง ว่ากันว่าความรุนแรงไม่น้อยกว่ากัน ต้นไม้ใหญ่ตาย เสียหายไปมากกว่า 1,300 ไร่

เงื่อนไขสำคัญกรณีการห้ามใช้พื้นที่ป่าจากหน่วยงานภาครัฐ ด้วยว่าพื้นที่ป่าภูหลวงเป็นส่วนหนึ่งในป่าที่ต้องอนุรักษ์ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติและมีการห้ามประชาชนเข้ามาบุกรุก หรือผลประโยชน์ในพื้นที่ป่า...ทว่าบ้านตาตรินทอง หมู่ที่ 6 และบ้านตาตฤทอง หมู่ที่ 12 ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าผืนนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน เพื่อการดำรงชีวิต แต่ด้วยข้อกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคนในพื้นที่ โชคดีที่ได้รับ的帮助เหลือจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่ามหาวัน ทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวคลี่คลายยุติลง

คนในชุมชนจึงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการกำหนดช่วงเวลาในการงดหรือห้ามเข้าไปหาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ดนานาชนิด ของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ผืนป่าได้ฟื้นฟูตัวเอง

โดยมีการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เป็นประจำทุกปี

สรารุช พันสาบ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขียว กรมป่าไม้ หรือ “**พีเต๋า**” หน่อมู่พิทักษ์ไพร่ลูกหลานชาวบ้านตาดรินทองที่เกิดมาพร้อมกับผืนป่าภูหลงที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางด้านชีวภาพแห่งนี้ เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นเข้ามาทำงานอาสาพิทักษ์ผืนป่าเมื่อปี 2548

ทำร่วมกับเพื่อนๆชาวบ้าน พบว่า งานพิทักษ์ที่เริ่มเป็นทางที่ต้องการและรักจึงเริ่มต้นทำงานอาสาพิทักษ์แบบเต็มตัวและสมัครเข้าสอบเป็นพนักงานพิทักษ์ป่าของกรมป่าไม้ จนได้บรรจุ...เข้าทำงานในพื้นที่

สภาพผืนป่าภูหลง และป่าในแนวเทือกเขาภูแลนคา ก่อนปี 2559 ที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ มีสภาพเป็นป่าดงดิบขนาดเล็กๆเป็นจุดๆ เข้าไปในป่าจะไม่โดนแดดเลย มีความดิบชื้น อุดมสมบูรณ์ พอเกิดไฟป่าทำให้พื้นที่ดิบเหล่านั้น เหลือเพียงเศษซากแห้งเถื่อนเท่านั้น...เห็นภาพป่าในความทรงจำแบบนี้เราถึงกับช็อก

ไพบูลย์ บุญโยธา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บอกว่า เครือข่ายชาวบ้านชุมชนของ**พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล** เป็นพลังสำคัญให้มีการลุกขึ้นมาปลูกป่าฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้ป่ากลับมา มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

แต่การทำงานจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันในทุกๆภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการและดูแลรักษาป่าในเขต

รับผิดชอบ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการร่วมวางแผน ร่วมกันออกแบบ กำหนดเป้าหมายทิศทาง...อย่างเป็นระบบ

ทำให้การทำงานเรื่องนี้ยังไม่ถึงเป้าประสงค์ จึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบๆป่าภูหลง เพื่อกำหนดแผนงาน ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนร่วมกัน

“วางระบบน้ำบนแนวกันไฟ เชื่อมโยงให้เกิดระบบน้ำบนภูเขา” คืออาวุธสำคัญสู้ไฟป่า

เมื่อเราสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ำจากร่องเขา เกิดเป็นสระกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นจุดๆ ตามแนวร่องเขาเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนให้มารวมกันไว้เป็น “แหล่งน้ำต้นทุน” ปัจจุบันมี 4 แหล่ง และมีบ่ออยู่ 5 บ่อ ติดตั้งถัง 1,000 ลิตร พร้อมวางแนวท่อน้ำเป็นจุดๆ...มีระยะการกระจายน้ำครอบคลุม 1-2 กิโลเมตร

เมื่อก่อนมีปัญหาหน้าน้ำจากด้านล่างเข้าไปดับไฟด้วยระยะทางที่ไกล ทำให้ไม่ทันต่อสถานการณ์จึงมีการจัดวางถังกักเก็บน้ำกระจายออกไปเพื่อย่นระยะทางการลำเลียงน้ำขึ้นมา พร้อมๆกับสร้างท่อน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง...กระจายอยู่ทั้งแนวป่าด้านนอกและป่าชั้นในมากกว่า 30 ถัง ทำให้มีน้ำในการจัดการกับไฟป่าเพิ่มขึ้น

ขณะที่แนวป่าชั้นในหรือป่าไซนที่ยังคงมีความดิบชื้นสมบูรณ์อยู่ ก็วางแนวส่งน้ำด้วยท่อพีอีเข้าไปและติดตั้งสปริงเกอร์กระจายน้ำ พบว่า เป็นวิธีการที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมาก แก้ปัญหาแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อผืนป่าที่ค่อนข้างใหญ่มาก...ใช้คนน้อย รวดเร็ว บล็อกไซนป่าดิบอุดมสมบูรณ์ที่มีราว 821 ไร่ ได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังจัดตั้งจุดกระจายน้ำหรือสถานีเติมน้ำใส่รถดับเพลิง...อุปกรณ์ขนถ่ายน้ำอีก 6 สถานี โดยใช้ระบบกักน้ำถ่ายน้ำจากแหล่งน้ำบ่อกักเก็บน้ำต้นทุนจากที่สูงลงมายังที่ต่ำและตรวจสอบระดับน้ำอยู่เสมอ

ยุทธศาสตร์ วัชรนาคม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง บอกว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากการประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เกิดการแชร์ข้อมูลกัน...ทำงานภายใต้กรอบแนวทางเดียวกัน

ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องป่าเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับแผนงานเร่งด่วนเรื่องการพัฒนาคน อบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ...สามารถเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ดร.นิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. ย้ำว่า เราสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการฯผ่านกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดการทรัพยากรและฟื้นฟูป่าภูหลง พุงเป้าไปที่ศักยภาพ...

“เครือข่ายชุมชน”

บูรณาการการทำงานในพื้นที่ พัฒนา...ยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตำบลธาตุทองให้ เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” ให้สามารถแก้ไขปัญหา จัดการความรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ

“เทือกเขาภูแลนคาโมเดล”...สู้ไฟป่าเป็นอีกตัวอย่างพลังชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนจับต้องได้.



25 มี.ค. 2567 19:32 น.

ข่าว > นครเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

ธรรมนัส ยันไร้แนวคิดมอบที่ดินแนวกันชน- สว.ประพันธ์ อด สมบัติรัฐทำไม่ถูกมันร้อน

“ร.อ.ธรรมนัส” ร่ายยาว ปมพื้นที่ทับซ้อน ส.ป.ก. ทางแก่ ต้องออก One map ยัน ไม่มีนโยบายมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินในแนวกันชนติดกับอุทยานและป่าไม้เด็ดขาด ขอลุยตรวจสอบนายทุนรุกที่จริงจัง ด้าน “สว.ประพันธ์” ชัด ที่ดินรัฐทำไม่ถูกมันร้อน

เมื่อเวลา 17.09 น. วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่อาคารวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา (สว.) เพื่อพิจารณาญัตติด่วน ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 153 นายธรรมนัส พหลมเฝ้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงสมาชิกวุฒิสภา ถึงปัญหาของชาวประมง ว่า หลายคนเป็นหนี้สิน ถูกดำเนินคดี โดยก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามา ตนเองได้ไปลงพื้นที่พบชาวประมงใน จ.สมุทรสาคร พบว่ามีปัญหา 3 ประเด็นคือมีการออกกฎหมายรองมากเกินไป กว่า 300 ฉบับ ทำให้ชาวประมงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และยังมีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย จนทำให้กระทบกับราคาสินค้าของชาวประมง ตนเองจึงแก้กฎหมายรองไป 19 ฉบับ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ชาวประมงทำมาหากินคล่องขึ้น ส่วนการแก้ไขพระราชบัญญัติประมง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เสนอแก้ไขจำนวน 7-8 ฉบับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

ขณะที่การแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้าราชอาณาจักรแบบผิดกฎหมาย ที่ผ่านมามีการปราบปรามอย่างหนัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขราคาสัตว์น้ำ ให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ พบว่ามีการนำเข้าสินค้าประมงมากเกินไป เช่น ปลาซูริมิ ที่มีการนำเข้าถึงจำนวน 50,000 หมื่นตัน แต่ประมงไทยจับได้ 40,000 ตัน ทำให้มีปลาสูงถึง 90,000 ตัน จึงแก้ไขด้วยการจะมีการเพิ่มเก็บค่าธรรมเนียม

นำเข้า เพื่อให้นำเข้าปลาซุริมิให้น้อยลง และจะเพิ่มราคาให้ชาวประมงไทยให้อยู่ในที่พอใจ จึงขอให้มั่นใจว่าตนเองจะรับซื้อเสนอของ นายเฉลิมชัย เพ็ญคอน สว. เพื่อไปแก้ปัญหาให้ชาวประมง

ส่วนข้อเสนอนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สว. เรื่องการอายัดยางก้อนถ้วย 600 ตัน ผ่านเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี นั้น ข้อเท็จจริง หลังมีการตรวจยึด พบว่ายางเหล่านี้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีการแจ้งความดำเนินคดี และอายัดยาง 29 ตัน ไว้ที่ สภ.อ.ทองผาภูมิ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ติดตาม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของตำรวจ อัยการ และทราบมาว่า ทีมงาน นพ.พลเดช ลงพื้นที่ มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และมีการพยายามติดต่อมายังตน แต่ตนไม่ให้ติดต่อ จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดี เพราะรู้จักทีมงานของนายแพทย์ นพ.เดชาติ เพราะเคยเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ยอมให้ยางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยเด็ดขาด และไม่ต้องการใส่ร้ายใคร แต่อย่าปล่อยให้คนเหล่านี้มาใส่ร้ายชุดพยานาคราช เพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร.อ.ธรรมนัส ยังชี้แจงเรื่อง ที่ดิน ส.ป.ก. ว่า ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 2518 จนกลายเป็นกฎหมายสำคัญนั้น มีเจตนาทำลายความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้มีที่ดินทำกิน แต่ไม่ได้ให้เป็นเอกสิทธิ์ แต่ให้มีสิทธิมาใช้พื้นที่ทำกิน แต่ความเจริญของบ้านเมืองไปรุกราน จนพบว่าที่ดินหลายแปลงไม่สามารถไปทำการเกษตรได้ เช่น หมู่บ้านบางกลอย ยืนยันคำประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ปี 63 และ ปี 64 เป็นคำประกาศเมื่อตนเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ไม่ใช่อยู่ในยุครัฐบาลชุดนี้ เพื่อต้องการแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาให้ตนออกประกาศ

ขณะที่เรื่อง MOU ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี 2541 ตอนที่ไม่มีกระทรวงทรัพยากรธรณชาตินั้น กรมป่าไม้ อยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ตอนนั้นไม่มีปัญหาเพราะอยู่กระทรวงเดียวกัน และข้อตกลงระบุไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเกษตรต้องเรียกคืน เพื่อคืนให้กับกรมป่าไม้ โดยคืนไปทั้งหมด 13.89 ล้านไร่แล้ว ยังคงเหลือพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอีก 40.21 ล้านไร่

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นต้องคุยกันในระดับเจ้ากระทรวง ยืนยันว่ามีการหารือกับ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรณชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งอยู่พรรคเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นทางสังคม และตนก็เคยชี้แจง พรรคก้าวไกล ไปแล้วในการตั้งกระทู้ ถึงเรื่องที่ดินเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ว่าต้องมีที่ไปที่ไป ไม่ใช่อยากจำกัดจำกัด และพิสูจน์ไม่ยากว่าเป็นพื้นที่ของใคร แต่ยอมรับว่าเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นเพื่อนนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกัน แต่การสั่งการเป็นของ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตนเองไม่มีหน้าที่ไปสั่งการ เพราะได้ไม่คุ้มเสีย ส่วนการแก้ไข ตนมองเห็นอยู่ทางเดียว คือการใช้แผนที่ของของรัฐเพียงแผนที่เดียว

ทั้งนี้ยืนยันว่า ได้มีนโยบายว่าจะไม่มอบสิทธิที่ดินทำกินในแนวกันชนติดกับแนวอุทยานและป่าไม้เด็ดขาด ที่ดินที่ติดกับแนวอุทยานและป่าไม้ ขอให้เป็นที่แนวกันชน ให้ทำเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ให้ชุมชนทำหน้าที่รักษาพื้นที่ป่าส่วนที่จัดไปแล้ว ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายให้ไปดำเนินคดีอาญา กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 6 คน ที่ออกโฉนดช่วงรอยต่อ ระหว่างรัฐบาลชุดที่แล้วและชุดนี้ ยืนยันว่าเรื่องไม่ได้เงียบแต่รอทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกลับมา พร้อมระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดินส.ป.ก. เป็นโฉนด จะช่วยเพิ่มมูลค่า เช่น ใช้สิทธิในการประกันผู้ต้องหาได้ ส่วนที่ดินที่อยู่กับกลุ่มทุน เป็นหน้าที่ของ

กระทรวงเกษตรฯ และคณะกรรมการปฏิรูปที่จะต้องแก้ไข แต่ยืนยันว่าตนอยู่ในตำแหน่ง ไม่มีการจัดสรรให้กลุ่มทุนในภาคใต้ และอยากเตือนความจำว่า ตนเองในสมัยเป็น ร.ม.ช.เกษตรฯ ยังได้ยึดที่ดินจากกลุ่มทุนในกระบี่หลายไร่ จัดสรรให้เกษตรกร รวมถึงที่ เชียงใหม่ และชุมพรด้วย เพราะมีเจตนาแน่วแน่ ว่า ที่กลับมาอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาที่สะสมมานาน เพื่อเป็นการยืนยันว่า รัฐมนตรีที่ชื่อธรรมนัส ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีสี่เทาทำอะไรให้กับบ้านเมืองบ้าง

“เราอย่าเป็นสังคมเกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกง กลุ่มทุน พอจะแตะหน่อยก็เป็นประเด็นทางสังคม พอตนเองตรวจสอบธุรกิจ ทั้งทางรุก ทางลับ กลาง 5 นิ้ว ไม่มีตรงไหนไม่มีนายทุน ผมท้อแต่ไม่ถอย เพราะผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ โดยไปให้เงินเขา ทำอาณัติสินจ้างกับชาวบ้าน ผมจะเดินหน้าตรวจสอบที่ดิน 67 จังหวัด อย่างเอาจริงเอาจัง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ด้านนายประพันธ์ คุณมี สว. กล่าวพาดพิงว่า ยืนยันว่า ประกาศปฏิรูปที่ดินทั้ง 34 ฉบับ ถูกประกาศในสมัย ร.อ.ธรรมนัส ส่วน MOU ของกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. มีการกันพื้นที่ออกมา 13.6 ล้านไร่ แต่ ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้กันให้เขา จึงเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้

“ถ้าท่านจะปฏิรูปที่ไหนต้องมีกฎหมายกำหนดเขตออกมาอีกฉบับ แต่ที่เขาใหญ่ ไม่ได้ทำ จึงเป็นปัญหาและอย่าโยนให้รัฐบาลรักษาการ เพราะท่านเข้ามาทำงานแล้ว ส่วนเรื่องไม่มีค่า เป็นผลงานของท่านสุรศักดิ์ (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ร.ม.ว.ท.ส.) ส่วนเรื่องการจำนอง ส.ป.ก. ยืนยันว่า ใช้บังคับคดีไม่ได้ ไม่มีสถาบันการเงินไหนรับ แต่หากบังคับ ธ.ก.ส. ให้รับหลายๆ อาจแจ้งได้ เรื่องการประกันตัว ยืนยันว่าประกันตัวไม่ได้ อย่าหลอกเกษตรกร อย่าไปโทษรัฐบาลชุดก่อน เพราะท่านปูทางไว้หมดแล้ว จึงมาตามงาน พร้อมขอให้บอกว่ นายทุนมีที่รายที่ท่านไปยึดมาแล้ว เพราะทางข่าวเป็นการเจรจา ไม่ใช่ไปยึดคืน ที่ดินของรัฐทรัพย์สินสมบัติของรัฐ ถ้าทำไม่ถูกต้องมันร้อนนะครับ” นายประพันธ์ กล่าว

ร.อ.ธรรมนัส จึงชี้แจงว่า ได้ไปยึดที่นายทุนที่ จ.กระบี่ 4 แปลง เนื้อที่ 6,249 ไร่ จ.ชุมพร 2 แปลง เนื้อที่ 7,321 ไร่ เชียงใหม่ 8 แปลง 6,651 ไร่ มีการจัดสรรให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ยืนยันมีการหารือกฎหมาย เพื่อให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ปี 2565 ส่วนการคืนที่ดินให้กรมป่าไม้ คืนไปแล้วตั้งแต่ 2538 และปี 2541 จำนวน 13.89 ล้านไร่ คงเหลือ อีก 3.8 ล้านไร่ ที่เราจะต้องแก้ปัญหาข้อพิพาทในข้อทับซ้อน

บอร์ดรฟท.เคาะซื้อรถตรวจทางกว่า 279 ล้านบาท ไฟเขียวขยายเวลาสัญญา 3-2 "ไทย-จีน"สร้างอุโมงค์คลองไฟ ลำตะคอง

เผยแพร่: 26 มี.ค. 2567 07:00 ปรับปรุง: 26 มี.ค. 2567 07:04 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



123

บอร์ดรฟท.อนุมัติซื้อรถตรวจสภาพทาง วงเงินกว่า 279 ล้านบาทเทคโนโลยีใหม่ ประสิทธิภาพสูง คาดรับรถ เม.ย.69 และไฟเขียวขยายเวลาก่อสร้าง"รถไฟไทย-จีน"สัญญา 3-2 (อุโมงค์ มวกเหล็กและลำตะคอง) อีก 431 วันไปสิ้นสุด 7 มิ.ย. 68 ชดเชยเหตุส่งมอบพื้นที่กรมป่าไม้ล่าช้า

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฯ ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2567 มีมติอนุมัติ ซื้อรถตรวจสภาพทางจำนวน 1 คัน จากบริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงิน 279.140 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งรฟท.ใช้วิธีคัดเลือกในการจัดหา ใช้งบลงทุนปี 2567 จากรายได้ของรฟท.ในการจัดซื้อ โดยถือเป็นการจัดซื้อครั้งแรก จาก ที่รฟท. มีรถตรวจสภาพทาง 2 คัน โดยคันแรกอายุใช้งานกว่า 30 ปี อีกคันเป็นรถมือสอง ได้มาเมื่อปี 2557 ซึ่งเทคโนโลยีเก่าและไม่เพียงพอต่อการทำงานและระยะทางรถไฟที่เพิ่มขึ้น

โดย รถตรวจสภาพทางที่จัดซื้อนี้ มีเทคโนโลยีทันสมัย เป็นระบบเลเซอร์ สามารถตรวจรางทุกมิติ และตรวจองค์ประกอบ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างทาง เช่น หมอนคอนกรีต สปริงคลิปีตราง เป็นต้น โดยมีขีดความสามารถตรวจทางได้ ระยะทางกว่า 700 กม.ต่อเดือน เร็วกว่าวิธีตรวจทางแบบเดิมที่ใช้คนเดินตรวจสภาพ กว่า 4 เท่า และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระบบการถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบอกพิกัดตำแหน่งราง หรือทางที่มีปัญหาชำรุดได้รวดเร็ว จึงมีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำกว่าคน ที่ใช้สายตาและประสบการณ์ในการตรวจสภาพทาง เนื่องจากรถตรวจสภาพจะจำลองการมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านทาง มีน้ำหนักกดทับจริง จะแสดงความมั่นคงแข็งแรงของทางและสภาพราง โดยมีคนขับ 1 คน และเจ้าหน้าที่ดูข้อมูล 2 คน ซึ่งได้วางเกณฑ์ความถี่ ของการตรวจสภาพทางไว้ ที่ 4 รอบต่อปี ดังนั้น การมีรถตรวจสภาพทางใหม่และใช้เทคโนโลยีทันสมัย จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินรถ

หลังจากนี้ จะเป็นการผลิตโดยเครื่องมือผลิตที่สหรัฐอเมริกา ส่วนตัวรถผลิตที่จีน ใช้ระยะเวลา 750 วัน หรือได้รับรถประมาณเดือนเม.ย. 2569

นายนิรุฒกล่าวว่า นอกจากนี้ บอร์ดรฟท.มีมติอนุมัติขยายเวลา ทำการตามสัญญาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ออกไปอีก 431 วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 3 เม.ย.2567 ไปสิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย. 2568 เนื่องจาก การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ในส่วนของอุโมงค์คลองไฟ บริเวณลำตะคอง

นายกำพล บุญชม รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ การรถไฟฟ้า ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า งานสัญญาที่ 3-2 มีงานก่อสร้างอุโมงค์ จำนวน 4 อุโมงค์ ได้แก่ 1. อุโมงค์คลองไผ่บริเวณลำตะคอง ซึ่งมีความยาวมากที่สุด 4.25 กม. 2. อุโมงค์มวกเหล็ก 3.อุโมงค์ผาเสด็จ 4.อุโมงค์หินลับ ที่ผ่านมาได้ ทอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง โดยอุโมงค์คลองไผ่ เป็นพื้นที่สุดท้ายที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ จากกรมป่าไม้ ในการให้ใช้พื้นที่

สำหรับ สัญญา 3-2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. วงเงิน 4,279 ล้านบาท มี บมจ. เนาวรัตน์ พัฒนาการ เป็นผู้ก่อสร้าง ระยะเวลาสัญญา 1,080 วัน บวกกับ ที่ได้รับการต่อขยายอีก 431 วันรวม เป็น 1,511 วัน โดยผลงาน ณ เดือนก.พ.2567 มีความคืบหน้า56.84 % ค่าซ้ำ 42.63 % (แผนงาน 99.47%)

ผู้ว่าฯแพร่สั่งบุกจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อำเภอร่องกาง ร้องกลางของกลางมูลค่ารวมเกือบ 2 ล้านบาท

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567, 20.08 น.



ผู้ว่าฯจังหวัดแพร่ สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัด สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจ บุกจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อำเภอร่องกาง พร้อมของกลางมูลค่ารวมเกือบ 2 ล้านบาท กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการโดยเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยล่าสุดตนได้มอบหมายให้ นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร่องกาง สั่งการ นายศฤงคาร กันทะวัง ป้องกันจังหวัดแพร่ และนายยรรยง อันทินทา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการกำลังร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.13 (น้ำสา) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.5 (ห้วยแก็ด) ตลอดจนถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไผ่โทน เจ้าหน้าที่สำนักการ

ข่าว กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.323กก.ตชด.32 (พะเยา) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภาค 5 ร่วมกันทำการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ “จากการลงตรวจสอบผู้กระทำผิดกฎหมายกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย และตรวจยึดของกลาง จำนวน 3 คดี มีรายละเอียด ดังนี้ คดีที่ 1 ณ ห้องที่ตำบลห้วยโรง อำเภอร่องขาว โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้ ประกอบด้วย ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ชิงชัน) จำนวน 27 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท และรถบรรทุก 6 ล้อ สีขาว จำนวน 1 คัน คดีที่ 2 ณ ห้องที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องขาว สามารถตรวจยึดของกลางได้ ประกอบด้วย ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ประดู่) จำนวน 19 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.85 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 555,000 บาท และคดีที่ 3 ณ ห้องที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องขาว สามารถตรวจยึดของกลางได้ ประกอบด้วย ไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้ชิงชัน) จำนวน 21 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.90 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท และ ไม้กระยาเลย (ไม้ประดู่) แปรรูป จำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.22 ลบ.ม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นจำนวนเงิน 15,400 บาท โดยเจ้าหน้าที่ได้นำไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ มอบหมายให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.5 (ห้วยแก้ว) ไปเก็บรักษาตามระเบียบ และส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” นายชุตติเดชฯ กล่าว



นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวในช่วงท้ายว่า การปฏิบัติการดังกล่าวนับเป็น การยกระดับการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของจังหวัดแพร่ ตามนโยบายจัดระเบียบ สังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งมั่นในการ กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองตามพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบการกระทำผิด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ให้ขยายผลตรวจสอบการกระทำ ผิดในลักษณะดังกล่าวทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด หากพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญให้กับจังหวัดแพร่และประเทศชาติของเรา และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน หากพบเห็นเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การล่า สัตว์ รวมทั้งการกระทำผิดทุกประเภทสามารถแจ้งข้อมูล และร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง